

เครือไทยออยล์จับมือพันธมิตรชุกชุม 3 ประสานมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนสู่ความยั่งยืน



คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ลงนาม “บัณฑิตความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรม” ร่วมกับหน่วยงานราชการ ประกอบด้วยเทศบาลนครแหลมฉบัง โรงพยาบาลแหลมฉบัง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งได้จัดทำแผนงานร่วมเพื่อให้บริการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพิ่มประสิทธิผลการติดตามผลการรักษาและการใช้ยาอย่างปลอดภัยและต่อยอดยกระดับโครงการเวชศาสตร์ชุมชนเชิงป้องกัน รวมทั้งสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ได้ฝึกปฏิบัติงานพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขและเภสัชกรรมคลินิก โดยมีคุณจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรี นครแหลมฉบัง น.พ.ชีวิน ประพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ภก.ศ.ดร.ณัฐวัฒน์ ณัฐพลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาพยาบาลในโครงการ “บัณฑิตรักถิ่น เพื่อโรงพยาบาลแหลมฉบัง” ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องที่เครือไทยออยล์ มอบให้กับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ นิสิตมีโอกาเรียนและทำงานในพื้นที่บ้านเกิดช่วยต่อยอดทางการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนและสร้างความรักความอบอุ่นให้กับสถาบันครอบครัวไปพร้อมๆ กัน

“ไมเนอร์ กรุ๊ป” ร่วมพลังทำดี ตอบแทนสังคมในกิจกรรม Minor Founders' Day ... 1 วัน 1000 ความดี



การให้และจิตอาสาช่วยพัฒนาเยาวชนไทย คือ หัวใจแห่งการสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ดังนั้น “ไมเนอร์กรุ๊ป” ผู้นำธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอาหารและธุรกิจรีเทล รวมทั้งบริษัทในเครือทั่วโลก จึงได้ถือเอาวันที่ 4 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ มร.วิลเลียม อีไฮเน็คกี้ ประธานบริหารไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล เป็นวันที่พนักงานไมเนอร์ กรุ๊ปกว่า 50,000 คนทั่วโลก ร่วมกันอาสาทำดีออกไปทำความดีตอบแทนสังคม ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่า "Minor Founder's Day" โดยได้ริเริ่มกิจกรรมนี้มากกว่า 10 ปีแล้ว โดยในปีนี้เหล่าพนักงานอาสาสมัครของไมเนอร์ กรุ๊ปได้ร่วมแรงร่วมใจ อุทิศเวลาและบริจาคเงิน ช่วยกันสมทบทุนซ่อมแซมและพัฒนาโรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง (วงษ์กล้าแข็ง) อ.สามโคก จ.ปทุมธานี อาสาสมัครของ Minor ทุกคนได้นำความรู้ในวิชาชีพมาปรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น อาทิ พนักงานโรงแรมในเครือของไมเนอร์ กรุ๊ป ก็ได้มาช่วยกันปรับปรุงทัศนียภาพ พัฒนาแปลงเกษตรพอเพียงและสนามเด็กเล่น การเพ้นท์สีห้องสมุดและบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน มีการปรับปรุงห้องพยาบาล ห้องอเนกประสงค์ใหม่และห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะตามหลักของ Food Safety อีกทั้งยังร่วมบริจาคอุปกรณ์ไอทีและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ นอกจากนี้ทุนทรัพย์จาก Minor แล้วยังมีพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันบริจาคอีกมากมาย อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วยสร้างห้องน้ำใหม่เป็นต้น ในงานวันแห่งการให้และอาสานี้มี อาจารย์ณัฐพัชร์ กาญจนพิพิธ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วรอยยิ้มของผู้ให้และผู้รับ



บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างบุคลากรของชาติ ตามโครงการ (ในพระราชดำริ) กับการมอบประกาศนียบัตร โครงการการจัดการศึกษาทวิภาคี (แบบพิเศษ) ในสถานประกอบการเพื่อลดอัตราการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท



“ไมเนอร์สร้างคน คนสร้างชาติ” เป็นสิ่งที่ไมเนอร์ยึดมั่นเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการควบคู่ไปกับการสร้างคนของไมเนอร์ โดยแบ่งเป็นโครงการ CSR ต่างๆ อาทิ การสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ โดยมูลนิธิรอยยิ้มหรือการไปช่วยสร้างโรงเรียน ซ่อมแซมและพัฒนาทั้งในด้านการจัดหาบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือการเรียนการสอนเป็นการดูแลโดยต่อเนื่องกับโครงการ Minor Founder’s Day รวมไปถึงการพัฒนาคนในด้านต่างๆ ผ่านโครงการการศึกษาทวิภาคีต่างๆ รวมถึงโครงการพระราชดำรินี้ด้วย เพราะไมเนอร์เชื่อว่า การวางรากฐานที่ดีให้กับเด็กๆ ให้เขาได้พัฒนาด้านวิวุฒิ มีรายได้เป็นของตัวเอง มีความภูมิใจในตัวเอง คือ พัฒนาทั้งทักษะของตนเอง เพื่อผลดีต่อตัวเอง และสังคมที่เขาจะต้องมาเป็นผู้นำเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไป

ผู้บริหาร พนักงาน TTW จูงมือเยาวชนสร้างพื้นที่สีเขียว



คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ นายใหญ่แห่งบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ จูงมือนักเรียนและคณะครูของโรงเรียนในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาใน จ.นครปฐม จำนวน 4 โรงเรียน (รร.วัดเวฬุวนาราม รร.วัดลาพญา รร.วัดสุขวัฒนาราม และรร.บ้านหนองปรong) ร่วมกันปลูกต้นไม้ และจัดทำสวนหย่อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณโรงเรียน ภายใต้ชื่อโครงการ “โรงเรียนสีเขียว” ซึ่งเริ่มดำเนินการปีนี้ในปีแรก ทั้งนี้ คุณชัยวัฒน์กล่าวว่า “บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ทำกิจกรรม CSR ตามกระแสนิยม แต่เรายังต้องการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับทั้งพนักงานของ TTW โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชน โดย TTW ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับประเทศ จนถึงระดับสากลอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี และหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมได้ไม่มากก็น้อย”

ชมรมตรีนีดีอาสา จัดกิจกรรม เปิดกรุ & เก้าขายของ หารายได้ซื้ออุปกรณ์การเรียน การศึกษาให้น้องๆ



บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนีดี จำกัด โดยชมรม ตรีนีดีอาสาได้จัดกิจกรรม เปิดกรุ & เก้าขายของของผู้บริหารและพนักงานที่เกินความต้องการมาจำหน่ายให้กับเพื่อนพนักงานด้วยกันในราคาขอมเยา แล้วนำรายได้จากการจำหน่ายของไปซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และถือโอกาสมอบเครื่อง PC ที่ยังสภาพดี จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสระมะเกลือ จังหวัดลพบุรี ซึ่งคุณดารณี ชื้อสัตย์ ผู้อำนวยการมารับมอบด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ตรีนีดี สำนักงานใหญ่ ถนนสาทร

เอสเอสไอสนับสนุนข้าวม้สยิดบางสะพาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายผดุงศักดิ์ ปรานอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ สายกิจการ สาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัทร่วมมอบข้าวสารให้กับม้สยิดบางสะพาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการถือศีลอดเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิม ในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2557



พฤษภา อิ่มบุญ อิ่มใจ ครั้งที่ 2



ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พฤษภา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายเทียนพรรษา บัจจัยไทยธรรม และทำความสะอาดศาสนสถาน ณ สำนักสงฆ์ บ้านกลางดอนโบสถ์ ตำบล โทกกรวด อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก เนื่องในวันเข้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมศาสนาในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร สสส.และ สปสช. จับมือ กลุ่มทรู
ร่วมมอบความสะดวผู้ชุมชน ยกกระดับบริการสาธารณสุขชุมชน
ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ”



นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนและการจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่มุ่งเน้นนวัตกรรมสังคมภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ” หรือ 24 DHS (24 District Health System) จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกลุ่มบริษัท ทรู โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารและทีมงานบริการสุขภาพระดับอำเภอและท้องถิ่น ชุมชนใน 24 อำเภอ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวนกว่า 550 คน ซึ่งโครงการดังกล่าว กลุ่มทรูได้นำศักยภาพเทคโนโลยี 3G เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ชุมชนห่างไกล โดยสนับสนุนแอร์การ์ด 3G พร้อมแพ็คเกจค่าแบบไม่อื่น สามารถใช้ได้ทั้งบนความถี่ 850 MHz และ 2100 MHz ตลอดจนโซลูชันการจัดการข้อมูลสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยแท็บเล็ตพร้อมแพ็คเกจค่าและเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บฐานข้อมูลของ 24 อำเภอ พร้อมนำนักเรียน โรงเรียนทรูปลูกปัญญาเข้าร่วมเป็นจิตอาสาจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ 24 อำเภออีกด้วย

การร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือกับโรงเรียนโสตศึกษาบุรี



บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน หรือ MOU (Memorandum of Understanding) ที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างกันกับโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความไม่สะดวกทางการได้ยิน โดย 1. ให้การที่จะส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การศึกษาดูงาน 2. การให้คำปรึกษาด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน 3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาฝีมือในสาขาวิชาช่างเครื่องประดับแก่นักเรียน โดยมี คุณปราโมทย์ เตียสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ และอาจารย์จิตติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันลงนาม นอกจากนี้ โรงเรียนโสตศึกษา ยังได้ลงนาม MOU ร่วมกับร้านพลอยอนันตพล บริษัท ศรีฟ้า เบเกอร์รี่ จำกัด และโรงแรมบ้านสวนฝัน เสร็จจากพิธีลงนาม พนักงานผู้ไม่สะดวกทางการได้ยิน ได้ขึ้นมาเล่าแบ่งปันประสบการณ์ในการเป็นช่างฝีมือเครื่องประดับ และการแนะแนวทางเตรียมความพร้อม ซึ่งมีนักเรียน ผู้ปกครอง และคณาจารย์กว่า 200 คน ให้ความสนใจ ทั้งนี้ หลังเสร็จพิธีลงนามฯ บริษัท แพรนด้าฯ ได้ทำการมอบอุปกรณ์ช่างฝีมือเครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนโสตศึกษา

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที่

csrclub@lca.or.th